

บทที่ ๑

บทนำ



ความสำคัญและความเป็นมาของเรื่อง

ความเป็นอยู่ ตลอดจนการครองชีพของมนุษย์ทุกวันนี้ อาศัยทรัพยากรธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ สิ่งสำคัญและจำเป็นที่สุดต่อการครองชีพของมนุษย์ได้แก่ปัจจัย ๔ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค ปัจจัย ๔ อย่างนี้ผลิตขึ้นจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งสิ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจัยที่ ๓ และที่ ๔ สำหรับที่อยู่อาศัยนั้นมนุษย์เราก็ค้นหาได้ อาศัย "ไม้" อันเป็นทรัพยากรธรรมชาติมาสร้างเป็นที่อยู่อาศัยกันทั่วไป รวมทั้งการนำมาประกอบเป็นเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกด้วย เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า ไม้เป็นส่วนประกอบอันสำคัญของชีวิตมนุษย์มาก เป็นเรื่องที่น่าสนใจศึกษาว่า กิจกรรมที่ดำเนินการ เกี่ยวกับการนำไม้ออกจากป่ามาแปรรูปเพื่อใช้สร้างอาคาร บ้านเรือนและเครื่องใช้ต่าง ๆ นั้น มีการดำเนินงานกันอย่างไร และมีรายได้รายจ่ายอย่างไรบ้าง ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในการดำเนินกิจการแบบนี้

ในบรรดาอุตสาหกรรมการผลิตไม้แปรรูปนั้น องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับว่าเป็นหน่วยงานสำคัญในอันที่จะทำให้ทราบว่าการผลิตไม้แปรรูปออกมาจำหน่ายในประเทศและต่างประเทศนั้นมีวิธีการและความเคลื่อนไหวอย่างไรในด้านการลงทุนและราคาขาย เพราะว่าองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ดำเนินการผลิตไม้แปรรูปออกมาจำหน่ายทำรายได้ให้ประเทศไทยมีเงินอยู่ในบางปี และเป็นแหล่งผลิตไม้แปรรูปตัวอย่างของกิจการผลิตไม้แปรรูปทั่วไปด้วย ฉะนั้น ถ้าได้ศึกษาถึงการผลิตและการจำหน่ายไม้แปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้แล้ว จะทำให้พอมองเห็นการดำเนินงานประเภทนี้ว่า เป็นอย่างไร ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานสำหรับผู้ประกอบการกิจประเภทนี้

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

ในการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ มีความมุ่งหมายที่จะศึกษาถึงขอบเขตของการผลิตและการจำหน่ายไม้แปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โดยศึกษาถึงต้นทุนและรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไม้แปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในรอบ ๕ ปี คือตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ว่าเป็นอย่างไร และมีปัญหาหรืออุปสรรคต่อการดำเนินงานอย่างไรบ้าง

ขอบเขตของการศึกษา

ในการเขียนวิทยานิพนธ์เรื่องนี้ จำเป็นต้องศึกษาถึงความรู้อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่จะเป็นแนวเชื่อมโยงไปถึงจุดสำคัญของเรื่องอันเกี่ยวกับต้นทุนและรายได้ในการผลิตและการจำหน่ายไม้แปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ในรอบ ๕ ปี คือตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ประกอบกันไปด้วย ฉะนั้น ในบทที่ ๒ จะได้ศึกษาถึงประวัติความเป็นมาและการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้พอเป็นสังเขป เพื่อให้ได้รู้จักและทราบจุดมุ่งหมายการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในบทที่ ๓ จะศึกษาถึงความรู้ทั่วไป เกี่ยวกับไม้แปรรูป ตั้งแต่ความหมายของคำว่าไม้แปรรูป ลักษณะและคุณสมบัติในดานสกายสมบัติและกลสมบัติของไม้แปรรูปบางชนิดของพันธุ์ไม้เฉพาะที่สำคัญและเป็นที่รู้จักกันทั่วไป ตลอดจนศึกษาถึงประเภทและขนาดไม้แปรรูปที่ซื้อขายกันโดยทั่วไป ซึ่งภายใต้หัวข้อนี้จะศึกษาเฉพาะไม้สักแปรรูปและไม้ยางแปรรูปที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ทำเป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ในบทที่ ๔ เป็นการศึกษาถึงกรรมวิธีการทำไม้และการแปรรูปไม่ว่ามีวิธีการอย่างไรบ้าง ตลอดจนหลักการและวิธีการจำหน่ายไม้แปรรูป เพื่อเป็นแนวทางประกอบการศึกษาเรื่องต้นทุนการผลิตและการจำหน่ายต่อไปในบทที่ ๕ และบทที่ ๖ ซึ่งในบทที่ ๕ และบทที่ ๖ อันเป็นจุดสำคัญของเรื่องจะได้วิเคราะห์ต้นทุนและรายได้จากการผลิตและการจำหน่ายไม้แปรรูปขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๖ ตลอดจนศึกษาปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ด้วย ไม้แปรรูปที่กล่าวในสองบทสำคัญนี้จะศึกษาเฉพาะไม้สักแปรรูปและไม้ยางแปรรูปที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ผลิต

เป็นส่วนใหญ่เท่านั้น ทั้งนี้จะได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องต้นทุนการผลิตในบทที่ ๕ และเรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายและรายได้ในบทที่ ๖ สำหรับบทที่ ๗ เป็นบทสรุปและข้อคิดเห็นบางประการ

ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา

การศึกษาเรื่องนี้จะทำให้ทราบถึงขอบเขตของการดำเนินงานและปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ในด้านการผลิตและการจำหน่ายไม้แปรรูป เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณาหาทางแก้ไขและปรับปรุง และอาจใช้การวิจัยนี้เป็นแนวทางป้องกันขอบกพร่องต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วย นอกจากนี้ยังอาจเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ กิจประเภทนี้ หรือผู้ที่สนใจในเรื่องการผลิตไม้แปรรูปที่จะได้มีโอกาสศึกษาต้นทุนการผลิตไม้แปรรูปเฉพาะไม้สักและไม้ยาง อันเป็นที่มาเบื้องต้นของราคาทุนและราคาขายไม้สักแปรรูป และไม้ยางแปรรูป ซึ่งเป็นสินค้าที่จำเป็นสำหรับการใช้สอยภายในประเทศ และเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย

วิธีการศึกษาค้นคว้า

ในการศึกษาเรื่องนี้ ข้อมูลที่ต้องนำมาใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าได้จาก เอกสาร รายงาน และบันทึกของหน่วยงานขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่จะศึกษา ตลอดจนการได้เข้าดูกิจการด้านโรงเลื่อยและโรงงาน และสอบถามเจ้าหน้าที่ขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เกี่ยวข้องและรวบรวมในเรื่องที่ทำการศึกษาค้นคว้านั้น นอกจากนี้ ยังได้ค้นคว้าจากหนังสือและเอกสารต่าง ๆ ของหอสมุดกรมป่าไม้ หอสมุดองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ และหอสมุดคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้วย.